

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hải Phòng: Kỳ 1 - Những kỷ niệm sâu sắc, không thể nào quên

15:10 20/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong ký ức của mỗi người dân Hải Phòng, vẫn luôn nhớ mãi chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hải Phòng trong 2 ngày 14 và 15/11/2017. Thời gian chỉ có 2 ngày nhưng cả thành phố thật sự rộn ràng, náo nức, ngập tràn niềm vui, phấn khởi và tự hào. Đi tới đâu cũng được nghe những câu chuyện sôi nổi về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hải Phòng như thế nào, làm việc ở đâu, gặp gỡ những ai, tác phong giản dị, gần gũi thế nào, đánh giá về Hải Phòng ra sao và đặc biệt là đã dặn dò, chỉ đạo thành phố nhiều vấn đề lớn nhưng hết sức ân cần, sâu sắc và vô cùng thấm thía... Để từ đây, cả thành phố như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy thành tựu đạt được, tự tin vững bước trên chặng đường mới, gặt hái nhiều thành công và hiệu quả.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân Hải Phòng_Ảnh: Duy Thính

Niềm vui dâng trào

Còn nhớ, chuẩn bị đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc, cả thành phố Hải Phòng bỗng trở lên sôi động, rộn ràng hơn. Mỗi đường phố, mỗi làng quê như cũng náo nức cùng lòng người dân đất cảng dành cho đồng chí Tổng Bí thư, người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình cảm chân thành và sự tin yêu, kính trọng. Tại những nơi dự kiến đồng chí Tổng Bí thư tới thăm và làm việc, không khí chuẩn bị tất bật, khẩn trương từ trước đó nhiều ngày, bận rộn nhưng ai cũng vui, cũng muốn được đón tiếp Tổng Bí thư chu đáo nhất, nồng hậu nhất, trọn vẹn nhất.

Biết tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, trên công trường xây dựng tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại đảo Cát Hải, nhịp độ lao động khẩn trương, rộn ràng hơn, năng suất chất lượng cao hơn hẳn. Đến ngày trọng đại, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư, nhân viên, công nhân, kể cả các CEO người nước ngoài của nhà máy VinFast đều có mặt, hân hoan chào đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nụ cười rạng rỡ. Ai cũng hiểu, được đón Tổng Bí thư tới thăm công trường là niềm vinh hạnh lớn, là động lực để đẩy nhanh tiến độ nhà máy hơn nữa, để những chiếc xe ô tô mang thương hiệu Việt Nam, tượng trưng cho sức mạnh và niềm tự hào Việt Nam nhanh chóng ra đời.

Tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, biết tin Tổng Bí thư sẽ tới dâng hương tại Khu di tích Trạng Trình - Nguyễn Bình Khiêm, đông đảo nhân dân tới đây từ rất sớm, chờ đợi giây phút được gặp gỡ Tổng Bí thư. Khi Tổng Bí thư đến, mọi người cùng ùa tới, vui mừng, nụ cười rạng rỡ, ai cũng mong được bắt tay Tổng Bí thư một lần.

Được tận mắt chứng kiến Tổng Bí thư ghi lưu niệm tại đền thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Bình Khiêm, người dân huyện Vĩnh Bảo càng thêm tự hào về quê hương, con người Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Nấn nót từng dòng, Tổng Bí thư viết: “Đến thăm đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bình Khiêm, thấp nén hương thơm, tưởng nhớ một nhà thơ, nhà văn hóa lớn, nhà lý học chính thống, đại trí, đại nhân, cây đa đại thụ rợp bóng cả của Việt Nam thế kỷ 15. Những áng thơ văn và những tư tưởng triết lý, đạo đức và nhân cách của cụ để lại mãi mãi là quốc bảo lưu truyền trong lịch sử dân tộc. Tôi chúc mừng và hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân thành phố Hải Phòng đã giữ gìn, đầu tư, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia này. Mong rằng khu di tích sẽ là nơi giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo tháng 11/2017 _Ảnh: TTXVN

Tại làng văn hóa Thượng Điện, không khí ngày hội lớn có từ trước đó hàng tuần. Niềm vui được đón Tổng Bí thư dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thúc mỗi người dân phải chuẩn bị chu đáo

nhất, không để xảy ra bất cứ sơ suất gì, để Tổng Bí thư thấy được tình cảm của nhân dân Hải Phòng dành cho Tổng Bí thư, cho Đảng, thấy được thành tựu của Hải Phòng, niềm phấn khởi của người dân, của sự đổi mới ở mỗi làng quê, để thấy ý Đảng lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh kỳ diệu như thế nào. Niềm vui vỡ òa khi người dân được tận mắt nhìn thấy Tổng Bí thư, được đồng chí ân cần thăm hỏi từng người và nhất là khi nghe Tổng Bí thư khen các tiết mục văn nghệ của làng không kém gì văn công trung ương, thậm chí còn hơn vì tha thiết, truyền tải, thể hiện được tình cảm trong các tiết mục, càng thấy Tổng Bí thư thân tình và gần gũi nhường nào.

Xúc động, tự hào, biết ơn

Với Thành ủy Hải Phòng, công tác chuẩn bị đón đồng chí Tổng Bí thư được cụ thể hóa tới từng chi tiết. Trong đó, báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố được chắt lọc tới mức tối đa, tập trung trí tuệ của tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, để toát lên được những vấn đề cốt lõi nhất cả về thành tựu cũng như bài học kinh nghiệm, những hạn chế yếu kém và những định hướng chiến lược thời gian tới cùng các vấn đề kiến nghị với trung ương. Quan trọng hơn, đó không chỉ là báo cáo mà chính là tâm huyết, công sức, là ý chí, bản lĩnh, là những cố gắng nỗ lực vượt qua mọi thách thức, vượt qua mọi sự bảo thủ trì trệ, phá tan các điểm nghẽn để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên hình ảnh một Hải Phòng hoàn toàn khác của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố càng vô cùng xúc động, tự hào hơn khi được đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dành cho những lời ngợi khen, nhận xét, đánh giá chí tình, xác đáng. Chưa bao giờ, 2 chữ “ấn tượng” lại được sử dụng nhiều đến thế khi nói về sự phát triển của Hải Phòng. Càng mừng vui hơn khi đồng chí Tổng Bí thư đánh giá: “Báo cáo Hải Phòng chuẩn bị công phu, chu đáo, đề cập toàn diện, ngắn gọn nhưng rất rõ. Tôi nghe Trung ương đánh giá về Hải Phòng như vậy là mừng lắm. Đó là những nhận xét rất chân tình, khách quan”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cán bộ chủ chốt Hải Phòng tháng 11/2017_ Ảnh: Duy Thịnh

Người dân thành phố đặc biệt xúc động khi nghe Tổng Bí thư nhấn mạnh: càng đi, càng thấy, càng hiểu thêm Hải Phòng có tiềm năng rất quan trọng, có nhiều thế mạnh, có truyền thống cách mạng, có bề dày lịch sử, có chiều sâu văn hóa... Vai trò, vị thế, vị trí của Hải Phòng rất quan trọng. Từ thành thị tới nông thôn đang ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: đồng chí có may mắn được nhiều lần về Hải Phòng, từ thời kỳ còn công tác ở Tạp chí Cộng sản, rồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2001 cũng xuống làm việc và muốn kết nghĩa với Hải Phòng; năm 2003 tham gia cùng Bộ Chính trị làm việc và ủng hộ Hải Phòng ban hành Nghị quyết 32; năm 2005 dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 và có bài phát biểu chỉ đạo; năm 2013 cùng Hải Phòng tổng kết 10 năm Nghị quyết 32 và ban hành Kết luận 72; năm 2015 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15... và nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi khác. Như vậy, Tổng Bí thư đã có cả một quá trình gắn bó với Hải Phòng trên nhiều cương vị khác nhau, và đều dành cho Hải Phòng tình cảm đặc biệt, những gợi ý, sự chỉ đạo quý báu.

Người dân thành phố thêm nức lòng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: trong cả quá trình như vậy, đến thời điểm này, đồng chí cảm nhận Hải Phòng thực sự đổi mới, khác lắm, khác xa ngày trước, triển vọng sắp tới cũng rất rộng mở, thực sự là rất mừng. Hải Phòng đang có khí thế, đang có quyết tâm, có khát vọng vươn lên. Đặc biệt, nội bộ ngày càng đoàn kết, lòng dân đồng thuận. Tại sao nhân dân lại ngày càng đồng tình ủng hộ, sẵn sàng di chuyển bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án lớn; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế; hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới để về đích? Đó là vì Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo rất đúng hướng, rất cơ bản, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2% là mức thấp. Đó chính là điều nhân dân cảm nhận được và sẵn sàng ủng hộ, đồng thuận.

Nói về kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hải Phòng đạt kết quả cụ thể, trông thấy được, rõ ràng, mỗi lần về lại thấy khác. Trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt cao các chỉ tiêu đề ra. Tổng Bí thư khích lệ, đó là điều rất đáng phấn khởi, tự hào, phải tuyên truyền mạnh trong dân, trong Đảng bộ, chính quyền, lan tỏa mạnh mẽ hơn, nhân rộng hơn, coi đây cũng là nguồn lực, là tiềm năng lớn để bước tiếp.

Vui hơn nữa khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận: chưa bao giờ, Hải Phòng có được bộ mặt, có cơ đồ, vị thế như bây giờ. Những đánh giá, nhận xét của đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự làm nức lòng người dân thành phố Hải Phòng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nhận được sự khích lệ, động viên xứng đáng, càng thêm phấn khởi, tự tin vững bước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồng Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-voi-hai-phong-ky-1-nhung-ky-niem-sau-sac-khong-the-nao-quen>

